

## BÀI VIẾT TUYÊN TUYÊN VỀ HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2025

Căn cứ Văn bản số 290/UBND-VXHX ngày 29/9/2025 của UBND xã Tuần Giáo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 trên địa bàn; Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ trong năm học 2025 – 2026 của Trường THCS Quài Cang;

Sáng ngày 02/10/2025, Trường THCS Quài Cang đã long trọng tổ chức **Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025**. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa chính trị – xã hội và giáo dục sâu sắc, góp phần khẳng định vai trò của việc học tập thường xuyên, liên tục trong sự nghiệp xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Buổi lễ có sự hiện diện của:

**Thầy Nguyễn Phú Tân** – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

**Cô Trần Thị Hồng Duyên** – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

**Cô Vũ Thị Duyên** – Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Cùng toàn thể **41 cán bộ, giáo viên, nhân viên** và **669 học sinh Trường THCS Quài Cang**.

Sự tham gia đông đủ của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã tạo nên không khí trang trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” một cách thiết thực, hiệu quả.



Tại buổi lễ, thầy Nguyễn Phú Tân – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Quài Càng đã phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2025 với chủ đề: “**Học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.**”



Học tập không chỉ giới hạn trong nhà trường mà còn là hành trình tự bồi dưỡng, rèn luyện để nâng cao tri thức, kỹ năng sống và phẩm chất đạo đức. Đây là hành trang giúp mỗi người thích ứng trong bối cảnh toàn cầu hóa và kỷ nguyên số.

Các em cần xác định động cơ học tập đúng đắn, nỗ lực rèn luyện, chủ động tìm tòi, khai thác nguồn tài nguyên học tập, ứng dụng công nghệ, đồng thời biết chia sẻ và hợp tác trong học tập.

Mỗi giáo viên là một tấm gương tự học, sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, luôn đồng hành và khích lệ học sinh trong quá trình chinh phục tri thức.

Một hoạt động ý nghĩa được lồng ghép trong chương trình là **phong trào trao tặng sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện bổ ích** cho thư viện nhà trường và cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.







Giáo viên và học sinh Trường THCS Quài Càng đã tích cực hưởng ứng, quyên góp hàng trăm cuốn sách. Mỗi cuốn sách được trao gửi là một hạt giống tri thức, góp phần thắp sáng niềm tin và khát vọng học tập cho các em. Đây không chỉ là sự bổ sung quý giá cho thư viện mà còn là hoạt động lan tỏa văn hóa đọc, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng trong tập thể nhà trường.



Buổi phát động **Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025** tại Trường THCS Quài Cang đã giúp cán bộ, giáo viên và học sinh nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc học tập thường xuyên, liên tục, đồng thời khơi dậy niềm đam mê học tập và văn hóa đọc trong nhà trường.

Hoạt động này thể hiện quyết tâm của tập thể Trường THCS Quài Cang trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, giàu tri thức; đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần “học suốt đời” đến từng cán bộ, giáo viên và học sinh.

Tin tưởng rằng, với kiến thức, kỹ năng và tinh thần học tập được khơi dậy hôm nay, cùng phong trào trao tặng sách giàu ý nghĩa, học sinh Trường THCS Quài Cang sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, ra sức rèn luyện để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và thịnh vượng./.

Tuần giáo, ngày 02 tháng 10 năm 2025

**TM NHÀ TRƯỜNG**  
**HIỆU TRƯỞNG**

**Nguyễn Phú Tân**